



AOT ยอดผู้โดยสารฟื้นตัว

■ ล้นโครงการ Travel Bubble ■ งดมาตรการรับนักท่องเที่ยว

นิวส์ คอนเน็กซ์ – AOT เผยตัวเลขผู้โดยสารในสนามบินดอนเมืองกลับมาฟื้นตัวแต่ละระดับ 45,000 คนต่อวัน และมีเที่ยวบิน 210-220 เที่ยวบินต่อวัน คาดจำนวนผู้โดยสารในปี 63 อยู่ที่ระดับ 15 ล้านคน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 41 ล้านคน จับตามโยบาย Travel Bubble หวังช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ร.ท.สัมพันธ์ ชูทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองในปัจจุบันเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 45,000 คนต่อวัน และมีเที่ยวบินราว 210-220 เที่ยวบินต่อวัน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ จากเดิมที่เคยมีผู้โดยสารรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศราว



ร.ท.สัมพันธ์ ชูทรานนท์

100,000 คนต่อวัน และมีเที่ยวบินราว 780 เที่ยวบินต่อวัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก็ยังมีผู้ประกอบการบินได้มาขอเพิ่มเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมปีงบประมาณ (1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63) คาดว่าจะมีผู้โดยสารราว 15 ล้านคนจากปกติผู้โดยสารจะอยู่ในระดับ 41 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีมาตรการเปิดรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ทอท. พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น รูปแบบจับคู่เที่ยว (Travel Bubble) ปัจจุบันมีศักยภาพรองรับวันละ 1,600-2,000 คน หรือวันละระหว่าง 3-4 ชั่วโมงต่อเที่ยวบิน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลควบคุมโรค และกำหนดมาตรการร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ทอท. มีความมั่นใจในมาตรการคัดกรองของท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเตรียมพื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสารหลังเก่า (Pier 6) รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีห้องอุปกรณ์เชื้อโรคขั้นสูง (Lab) จำนวน 2 เครื่อง ใช้เวลาตรวจราว 3-4 ชั่วโมงต่อผู้โดยสาร 200 คน หรือคิดเป็นเวลา 3-4 ชม. ต่อเที่ยวบิน โดยปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับนักเดินทางต่างชาติอยู่แล้ว เพียงแค่อยู่ในรูปแบบเที่ยวบินส่วนตัว (ไพรเวทเจ็ท) และชาร์เตอร์ไฟล์ท โดยมีการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด



3 องค์กรนำร่องบริการ NDID เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่าน K Plus.... นางสาวรินนดี สุวรรณมงคล (กลาง) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายธิตินันท์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด และนายศิวต์ สันติวิสิฐ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ร่วมทดสอบโครงการ การเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์และยืนยันตัวตนผ่าน NDID ตามนโยบายการพัฒนาตลาดทุนยุคดิจิทัลของ ก.ล.ต. ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ายืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที





WICE รายได้แตะนิวไฮ 2.7 พันล.

นิวส์ คอนเน็คท์ - WICE ผลงานครึ่งปีหลังโตเด่น หลังประเมินอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนปริมาณการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นหนุนรายได้ปี 63 ทำนิวไฮที่ระดับ 2,700 ล้านบาท ขยายธุรกิจจีนเพิ่มเติมผ่านบริษัทในเครือหวังช่วยเพิ่มปริมาณงานขนส่งตามเส้นทาง One Belt One Road เพิ่มสูงขึ้น

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะเริ่มฟื้นตัว รวมถึงอุตสาหกรรมที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังไทย คาดว่าจะทยอยกลับมาลงทุนต่อเนื่องด้วยเช่นกัน จึงมั่นใจว่ารายได้ทั้งปี 63 ของบริษัท จะเติบโตมากกว่า 20% หรืออยู่ที่ระดับ 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ซึ่งมาจากการเพิ่มปริมาณงานบริการทุกช่องทาง และการเติบโตแบบ Inorganic ด้วยการต่อยอดธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทเครือข่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ หลังจากที่มีบริษัทลงทุนเข้าไปขยาย



ชูเดช
คงสุนทร

ธุรกิจเพิ่มในตลาดจีน ผ่านเครือข่ายสาขาของ WICE ได้แก่ WICE SG, WICE HK และ ETL รวมถึง WICE SZ ด้วยแผนการร่วมโปรโมตงานบริการทุกรูปแบบในตลาดจีน รวมถึง ช่องกึ่งเชียงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น โดยเฉพาะงานบริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) บริษัทเห็นหน้าขยายงานในด้านขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศจีน ช่องกึ่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย

สำหรับแนวโน้มปริมาณงานของบริษัท ช่วงไตรมาส 3/63 คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความต้องการขนส่งสินค้ารูปแบบต่างๆ มากขึ้น จากกระแส Work From Home และกระแสของเทคโนโลยี 5G โดยบริษัทมีโอกาสเข้ารับงานจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรเต็มไตรมาสเป็นงวดแรกจาก WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ WICE SG หลังจากที่มีบริษัทลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG โดย WICE ถือหุ้น 100%

BIZ ลุยประมูลงานใหม่เติม Backlog

นิวส์ คอนเน็คท์ - BIZ ส่งซิกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ครึ่งปีหลังสัญญาณดี ต้นผลงานทั้งปี 63 โตต่อเนื่อง หลังมียอด Backlog แล้วกว่า 1.8 พันล้านบาท รับรู้รายได้รพ. แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เข้ามาเต็มปี ขณะที่บริษัทเตรียมเดินหน้าประมูลงานใหม่ อีกหลายโครงการ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนส อะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ครึ่งปีหลัง 63 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงเริ่มมีการเปิดให้ประมูลงานในโครงการใหม่ๆ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการยื่นประมูลงานใหม่เพิ่ม



สมพงษ์
ชื่นกิติยานนท์

จากปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ราว 1.8 พันล้านบาท ซึ่งจะทำให้ผลงานทั้งปี 63 เติบโตต่อเนื่อง

ขณะที่ล่าสุดบริษัทได้มีการลงนามสัญญา

ในโครงการซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐจำนวน 2 แห่ง มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 340.6 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 64

สำหรับการลงทุนในส่วนของบริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ คลินิกแพทย์แผนไทยแผนกไตเทียมแล้ว และเปิดรับสิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บัตรทอง 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงสิทธิข้าราชการ ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง โดยคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 5-7 ปี หากจำนวนผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว



ออมสินยืดอายุมาตรการพักชำระหนี้

นิวิศ คอนเน็คท์ - ธนาคารออมสิน เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ขยายเวลาการเปิดให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค.63 ส่วนผู้ต้องการออกจากมาตรการพักชำระหนี้สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก เริ่มตั้งแต่ 9 ก.ย. ถึง 31 ธ.ค.63

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายมาให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงธนาคารออมสินพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ธนาคาร จึงพิจารณา



วิทัย
รัตนากร

ที่จะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.63 พร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการช่วยเหลือสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. - 31 ธ.ค.63

สำหรับแผนการชำระหนี้ 3 ทางเลือก ประกอบด้วย แผนที่ 1 พักชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวน 100% จากเงินงวดต่อเดือน

ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม แผนที่ 2 ชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวน 100% และเงินต้น 50% แผนที่ 3 ชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม โดยเมื่อแจ้งแผนการชำระหนี้ผ่าน MyMo แล้ว จะมีผลในวันถัดไปทันที ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้ามีสัญญาเงินกู้มากกว่า 1 ราย จะต้องให้ผู้กู้หลักเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการผ่าน MyMo เท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบ การจดทะเบียนนิติบุคคลให้ไปดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่สาขาเจ้าของบัญชี



▶▶▶ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 ในโครงการเอส 1 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบก จากนายบุคคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) โดยพิธีรับมอบดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

▶▶▶ BAM ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG Emerging ปี 63

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รับมอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒนา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถ.สุรศักดิ์

